

BỆNH VIỆN DA LIỄU THÁI BÌNH

# Mốc son phát triển

Hòa chung niềm vui của đất nước trong những ngày tháng tám lịch sử, ngành Y tế Thái Bình nói chung, cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn, Trung tâm Da liễu Thái Bình (cũ) nói riêng phấn khởi đón nhận quyết định của UBND tỉnh sáp nhập hai đơn vị và đổi tên, ra mắt Bệnh viện Da liễu Thái Bình.

**HOÀN THÀNH TỐT CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ**

Bệnh viện Da liễu Thái Bình được sáp nhập từ hai đơn vị có gần chung nhiệm vụ chính trị mà UBND tỉnh và Sở Y tế giao, đó là Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn và Trung tâm Da liễu Thái Bình. Trại phong Văn Môn được thành lập năm 1900. Năm 1960 đổi tên thành Khu Điều trị phong Văn Môn, năm 2003 đổi tên thành Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn. Là đơn vị sự nghiệp y tế hạng II và là đơn vị đặc thù của ngành Y tế Thái Bình, Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn qua các thời kỳ đã tiếp nhận, chăm sóc, điều trị cho gần 10.000 bệnh nhân phong đến từ 21 tỉnh, thành phố phía Bắc. Những năm gần đây, Bệnh viện luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng bệnh nhân phong tàn tật, độc thân; cấp cứu, khám chữa bệnh da khoa, chuyên khoa da liễu cho nhân dân trong và ngoài tỉnh... Trại Da liễu Thái Bình được thành lập năm 1971, đến năm 2000 đổi tên thành Trung tâm Da liễu Thái Bình với nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện chương trình phòng, chống bệnh phong quốc gia, quản lý các bệnh lây truyền qua đường tình dục, phòng và khám chữa các bệnh thuộc chuyên khoa da liễu. Với sự nỗ lực của tập thể y bác sĩ, Trung tâm đã đạt nhiều thành tựu đáng trân trọng, tiêu biểu là đã góp phần đưa Thái Bình trở thành tỉnh đầu tiên thanh toán phong từng vùng theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới vào năm 1995; năm 2004 là tỉnh đầu tiên đạt tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong quy mô cấp tỉnh theo 4 tiêu chuẩn của Bộ Y tế; năm 2014 là tỉnh đầu tiên của cả nước thực hiện loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện theo 4 tiêu chí của Việt Nam...

Đồng chí Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế ghi nhận: Những năm qua, Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn và Trung tâm Da liễu Thái Bình đều không ngừng vượt khó vươn lên, phát huy tốt vai trò, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh, góp phần tích cực vào thành tích chung của toàn ngành. Hai đơn vị đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, các bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế, các sở, ngành, địa phương ghi nhận, đánh giá



Bệnh viện Da liễu Thái Bình cơ sở 2 được trang bị máy siêu âm hiện đại phục vụ bệnh nhân.

cao, được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý...

**CÁN THIẾT SÁP NHẬP**

Trong những năm gần đây, mô hình bệnh tật liên quan đến da liễu bao gồm các bệnh về da, bệnh phong, nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (gồm cả HIV/AIDS), bệnh da do di truyền, vi khuẩn, vi rút, nấm, cơ địa, bệnh da nghề nghiệp, do tiếp xúc với hóa chất, mỹ phẩm... có xu hướng gia tăng. Theo thống kê, tỷ lệ mắc các bệnh về da chiếm khoảng 12 - 15% dân số, trong đó năm 2017 riêng Trung tâm Da liễu có 22.866 bệnh nhân, Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn có 14.411 lượt bệnh nhân được khám và điều trị. Ngoài ra còn có nhiều bệnh nhân khám chữa bệnh tại Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các phòng khám tuyến huyện và tư nhân, nhiều người vượt tuyến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Da liễu Trung ương... Nguyên nhân của sự gia tăng các bệnh về da rất nhiều và ngày càng khó khăn, phát huy tốt vai trò, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh, góp phần tích cực vào thành tích chung của toàn ngành. Hai đơn vị đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, các bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế, các sở, ngành, địa phương ghi nhận, đánh giá

đi ứng... Các bệnh da liễu ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, tâm lý, chất lượng cuộc sống và đôi khi ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh. Đặc biệt, đối với các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, giống nòi và về các vấn đề xã hội khác.

Mặc dù số bệnh nhân mắc các bệnh về da liễu có xu hướng tăng mạnh nhưng thực tế ở các bệnh viện da khoa tuyến huyện trên địa bàn tỉnh chưa có khoa da liễu, cán bộ chuyên trách cũng hạn chế về chuyên môn, thiếu trang thiết bị khám chữa bệnh về da liễu. Vì vậy, các bệnh viện tuyến huyện mới chủ yếu điều trị được bệnh da liễu đơn giản, những bệnh khó, nặng đều phải chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh. Tuy nhiên, ở tuyến tỉnh cũng chưa có bệnh viện chuyên khoa da liễu, vì vậy nhiều bệnh nhân đưa vượt tuyến lên các bệnh viện Trung ương, vừa phiền hà vừa tốn kém... Theo bác sĩ Nguyễn Quang Huy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế: Thực tế Trung tâm Da liễu Thái Bình đã phát triển nhanh chóng về chất lượng chuyên môn bởi có đội ngũ cán bộ chuyên khoa mạnh, triển khai được nhiều tiến bộ khoa học, công nghệ cao trong khám chữa các bệnh về da liễu và thẩm mỹ. Đối với Bệnh viện

Phong Da liễu Văn Môn, tuy Sở Y tế đã giao thêm chức năng khám điều trị song do xa trung tâm tỉnh, khả năng thu hút cán bộ còn hạn chế, vì vậy số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh chưa cao... Từ những bất cập trên, việc sáp nhập hai đơn vị là cần thiết để khắc phục những hạn chế, nhân lên thế mạnh, để Bệnh viện trở thành đơn vị chuyên sâu; từ đó phát huy tốt nhất những kết quả đã đạt được, tạo thuận lợi cho người bệnh, giảm tỷ lệ chuyển tuyến trung ương. Việc sáp nhập đồng thời là một trong những nội dung quan trọng nhằm thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và Quyết định số 5656/QĐ-BYT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới chuyên ngành da liễu giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Giám đốc Sở Nội vụ cũng khẳng định: Việc sáp nhập Trung tâm Da liễu Thái Bình vào Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay, đúng với chủ trương của Đảng, Nhà nước, phù hợp với chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện cải cách hành chính, tinh giản đầu mối tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

**NIỀM TIN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN**

Đồng chí Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 45/KH-UBND của UBND tỉnh, Sở Y tế đã nghiêm túc nghiên cứu thực hiện các đơn vị, đưa ra phương án sáp nhập hợp lý, bảo đảm sự ổn định, phát triển và hiệu quả hoạt động. Vì vậy, tuy là đơn vị đầu tiên của ngành Y tế thực hiện sáp nhập song được sự đồng thuận, thống nhất của các đơn vị, tạo được niềm tin của cán bộ, viên chức, bệnh nhân, nhân dân vào sự phát triển mạnh mẽ của bệnh viện trong thời gian tới.

Theo Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh sáp nhập Trung tâm Da liễu Thái Bình và Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn, đổi tên thành Bệnh viện Da liễu Thái Bình, hiện Bệnh viện có cơ sở 1 ở số 278, đường Trần Thánh Tông, thành phố Thái Bình đồng thời là trụ sở chính, cơ sở 2 ở xã Vũ Văn, huyện Vũ Thư với quy mô 120 giường bệnh. Ban lãnh đạo gồm 1 quyền giám đốc, 4 phó giám đốc, 15 phòng, khoa, phòng được 7 đầu mối khoa, phòng. Giai đoạn đầu, Bệnh viện giữ nguyên tổng số 175 lao động và thực hiện tinh giản biên chế hàng năm theo quy định. Là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện vừa thực hiện công tác chỉ đạo tuyến vừa đảm nhiệm chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng bệnh nhân phong tàn tật và tổ chức khám, điều trị nội ngoại trú các bệnh về da liễu và làm công tác khám chữa bệnh da khoa ban đầu. Bác sĩ Bùi Trung Dũng, Quyền Giám đốc Bệnh viện cho biết: Hiện Bệnh viện đang triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng bệnh viện. Trong đó, tổ chức kiện toàn ổn định, luân chuyển và tăng cường cán bộ giữa hai cơ sở nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, quyết tâm phấn đấu giảm phụ thuộc vào ngân sách và tự chủ cao hơn ngay từ năm 2019. Xác định rõ mới sáp nhập Bệnh viện sẽ còn một số khó khăn song với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Y tế và các địa phương, đơn vị, sự đồng thuận, phấn khởi, chung tay của tập thể y bác sĩ, người lao động, đặc biệt là thời gian tới khi tiếp nhận cơ sở mới do Bệnh viện Đa khoa thành phố bàn giao, tin rằng Bệnh viện sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định, đoàn kết, phát huy nguồn lực và tiếp tục phát triển bền vững, trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy và chuyên khoa da liễu cho bệnh nhân và khách hàng tỉnh Thái Bình và khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

HA DUNG

**Đồng chí Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế**



Bệnh viện Da liễu Thái Bình sau sáp nhập cần sớm ổn định, phát triển, bảo đảm không ảnh hưởng đến tâm lý cán bộ và hoạt động chung của toàn ngành. Từ thực tiễn cụ thể hai cơ sở, xem xét bố trí hài hòa tổ chức bộ máy, điều động, bổ nhiệm cán bộ bảo đảm phù hợp vị trí việc làm và mục tiêu phát triển kỹ thuật, tránh chồng chéo, xác lập tư tưởng, không tạo sự chia rẽ, mất đoàn kết. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế hai cơ sở cần được phát huy, tận dụng, bổ sung cho nhau nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm chuyển trụ sở chính sang Bệnh viện Đa khoa thành phố sau khi bệnh viện chuyển đi, từ đó có kế hoạch phát triển bệnh viện. Làm việc cụ thể với huyện Vũ Thư bàn giao làng phong, bảo đảm giúp người dân ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng...

**Bác sĩ Bùi Trung Dũng, nguyên Giám đốc Trung tâm Da liễu Thái Bình, Quyền Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình**



Được sự tin tưởng giao phó của Ban Cán sự đảng và Chủ tịch UBND tỉnh, tôi xin hứa đoàn kết, giữ vững ổn định, lãnh đạo xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển. Phấn công Ban Giám đốc có thể dựa vào năng lực thực tiễn, sắp xếp cán bộ các phòng, khoa, luân chuyển cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Phát huy nội lực, đẩy mạnh phát triển kỹ thuật mới theo hạng bệnh viện, thu hút và tạo thuận lợi cho bệnh nhân, tạo nguồn thu hợp pháp cho Bệnh viện, từng bước giảm phụ thuộc tối đa vào ngân sách nhà nước và tự chủ cao hơn; nâng cao đời sống cán bộ và bệnh nhân phong tàn tật. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và các cấp có thẩm quyền bàn giao làng phong về địa phương quản lý theo mục tiêu đề án.

**Bác sĩ Nguyễn Thế Bê, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình**



Cùng với sự chung tay, đoàn kết, nỗ lực của Ban Giám đốc và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, mong rằng Bệnh viện tiếp tục nhận được nhiều hơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ của các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền, Sở Y tế để hai cơ sở phát huy tốt nhất thế mạnh, bổ sung cho nhau để sớm xây dựng Bệnh viện Da liễu Thái Bình ngày càng phát triển. Không những phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân mà còn bảo đảm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động, tạo điều kiện hỗ trợ để bệnh nhân phong tàn tật và người dân làng phong nâng cao đời sống.



Điều trị cho bệnh nhân bằng máy laser hiện đại.

**Bác sĩ Lê Thị Út Thuận, nguyên Trưởng Khoa Nội, Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn**



Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ chúng tôi đều ủng hộ, phấn khởi đón nhận chủ trương sáp nhập hai đơn vị và đổi tên thành Bệnh viện Da liễu Thái Bình. Đồng thời, tự tin chung tay cùng tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao và tin tưởng vào sự phát triển vững mạnh của Bệnh viện sau sáp nhập.

**Bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Khoa Phẫu thuật laser**



Là bác sĩ trẻ, chúng tôi luôn ý thức nỗ lực phát huy năng lực, trình độ chuyên môn; sẵn sàng chấp hành điều động, luân chuyển của Ban Giám đốc Bệnh viện giữa hai cơ sở, phục vụ tốt nhất yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Đồng thời, tích cực học tập bồi dưỡng nâng cao hơn nữa về chuyên môn, nghiệp vụ để cùng tập thể Bệnh viện hoàn thiện các kỹ thuật mà Bộ Y tế phê duyệt cho bệnh viện hạng II, xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển.

**Bệnh nhân phong tàn tật Trần Hữu Hòa, 81 tuổi, ủy viên hội đồng bệnh nhân**



Tôi đã có hơn 60 năm là bệnh nhân của Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn. Chứng kiến Bệnh viện trải qua các lần đổi tên, chuyển chủ quản từ Bộ Y tế về UBND tỉnh quản lý song lần nào cũng phấn khởi vì Bệnh viện ngày một phát triển, bệnh nhân chúng tôi được chăm lo nhiều hơn. Sáp nhập và đổi tên lần này, bệnh nhân chúng tôi mừng vì giảm bớt được mặc cảm với xã hội. Song cũng mong tiếp tục nhận được nhiều hơn sự quan tâm, hỗ trợ từ các tổ chức, các nhà từ thiện để yên tâm gắn bó với Bệnh viện những ngày cuối đời bởi chúng tôi đều tàn tật, già cả, cô đơn, mọi sinh hoạt và hậu sự sau này đều cậy nhờ Bệnh viện.



Ảnh 1: Điều trị chăm sóc da thẩm mỹ tại Bệnh viện Da liễu Thái Bình.

Ảnh 2: Nhân viên chăm sóc khách hàng Bệnh viện Da liễu Thái Bình luôn đón tiếp, chỉ dẫn tận tình người đến khám bệnh.

Ảnh 3: Khám bệnh cho bệnh nhân tại Bệnh viện Da liễu Thái Bình.

